

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารัชมังคลาภิเษก

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 35

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 16

รายงานประเมิน 2/2561

โครงการสรุปผลอัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

ประเภท	สรุปแผน-ผลการพัฒนา		สรุปข้อบกพร่องการพัฒนาผู้ที่จะ/คุณลักษณะ (คน)		สรุปวิธีการพัฒนา (คน)	
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%)	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา	ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%)	1) หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	2) ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น
ครู	35	100.00	16	100.00	0	0
ผอ	35	100.00	16	100.00	0	0

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักผู้ตรวจ)	ตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักผู้ตรวจที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมิน	*ระบบประเมิน	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมิน	*ระบบประเมิน	ชื่อเรื่อง/หลักผู้ตรวจที่สามารถพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระบุหากไม่ได้รับ (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมิน	*ระบบประเมิน	ชื่อเรื่อง/หลักผู้ตรวจที่สามารถพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระบุหากไม่ได้รับ (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมิน	*ระบบประเมิน
1	นางจรรยาพร ศรีทุมมา	ข้าราชการ	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	2	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2
2	นางสมทิศา คอนชัยรัตน์	ข้าราชการ	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	2	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2
3	นางสมลิศดิษฐ์ ไชยบุญเรือง	ข้าราชการ	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	2	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2	การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการครั้งเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	คุณหมอบ/คุณระเบียนในการปฏิบัติงาน	2

*เกณฑ์คะแนนการประเมินผู้ต้นสังกัด
 ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้นสังกัดควรได้รับ
 5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้นสังกัด
 4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้นสังกัด
 3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้นสังกัด
 2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้นสังกัด
 1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้นสังกัด
 0 = ไม่มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้นสังกัด

